

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

EPG – ดูข่าว หรือ เอาชด และหน้างาน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... ข้อความที่จั่วหัว ก็เป็นเรื่องที่เหนือเมฆ ได้กล่าวไว้บ่อยๆ หรือแทบจะทุกครั้ง

ที่มีงานสัมมนา หรืองานอบรมในคอร์สต่างๆ ของ UTRADE หรือแม้แต่ใน คอร์สนักเทรดตาเซียน เองก็ตาม รวมไปถึงการพูดคุยตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อยๆ กับนักลงทุนที่เจอหน้ากัน... รูปแบบการเก็งกำไร หรือลงทุนนั้น ไม่ว่าจะอย่างไร แบบไหน แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก คำว่าเก็งกำไรของแต่ละคน ก็ยังไม่เหมือนกันเอาเลยนะ เล่นสั้นมาก เล่นสั้น เล่นรอบ หรือแม้แต่ลงทุนถี่ยาว ทั้งหมดนี้ อยู่ที่เวลาในการถือหุ้น และหวังผลในเรื่องผลตอบแทนที่คาดหวังด้วย คนเล่นสั้นมาก ก็เชื่อว่าหวังการมีกำไร 10-15 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปหรือจนกระทั่ง ดังนั้น รูปแบบการดูกราฟ ไม่ว่าจะลงทุนหรือเก็งกำไร ก็ย่อมต่างกัน ดูข่าวไป หรือ เข้าซื้อเร็วไป ก็ต้องดูด้วยว่าหวังอะไรยังไง... แล้วจริงๆ เหนือเมฆก็ว่า แต่ละคน ไม่ว่าจะวิเคราะห์ หรือจะซื้อราคาไหนตรงไหนนั้น ไม่มีใครผิดใครถูกหรอกนะครับ จำได้ไหมล่ะที่ว่า เรื่องราคาหุ้น ไม่มีคำว่าแพงเกินไปที่จะซื้อ หรือถูกเกินไปที่จะขาย... ส่วนการที่เราๆ ท่านๆ มาดูกราฟ หลังจากตลาดหุ้นปิดไปแล้วนั้น นั่นแหละ กราฟสวยดูดี หรือสัญญาณน่าสนใจ หรือยังน่าสนใจ นั่นก็หมายถึงว่า เราจะต้องมีแผนในการเข้าซื้อในวันต่อไป และก็จะรวมไปถึงการนั่งดูเฉยๆ ด้วยถ้าหากราคาเปิดขึ้นแรง หรือเปิดกระโดดมี Gap อะไรทำนองนั้นด้วย นี่ยังไม่รวมการเปิดลงมาต่ำๆ ก่อน ก็อาจจะต้องนั่งดูไปแทนเลยก็ได้ เรียกว่า ยังต้องไป “ว่ากันหน้างาน” อีกนั่นแหละแล้วที่กราฟ ตอนเรามาดูตอนปิดตลาดไปแล้ว ก็ต้องรู้ไว้ว่า อาจจะมีคน ดูหน้างานในวันนั้นมาก่อนเราด้วย

ดูตามเกม... กล่าวมาข้างต้นเสียขนาดนี้ ก็ลองๆ คิดดูว่า ราคาแถวๆ นี้ เข้าไปหรือไม่ หรือ

ใครเคยมีมาก่อนหน้านี้ หรือเล่นไปแล้วก็รอบ ก็ขึ้นอยู่กับว่า ท่านเล่นเกมไหนนั่นเอง... เอาตัวเองเป็นหลัก

แนวรับ : ... 5.00-4.80 เป็นราคาที่เก็บไว้ได้ หลุด 4.70 เลิก

เป้าหมาย : ... 6.00-6.50 เป็นเป้าหมาย ของการเล่นรอบเก็งกำไร

Price Chart...(EPG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น EPG... จริงๆ จะกล่าวด้วยเรื่องการซื้อในตามภาพนั้นๆ มีการซื้อมาก่อนหน้านี้หลายราคานั้น ขึ้นอยู่กับว่า ใครเห็นก่อนเห็นหลัง... ซึ่งไม่ใช่ เหนือเมฆจะไม่เคยเห็นมาเลยนะว่าสัญญาณผ่านแนวโน้มขาลงมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่... แล้วในทางเทคนิค ต้องเข้าใจด้วยที่เขาวว่า รูปแบบราคา หรือ Price Pattern ต่อเนื่องนั้น หมายถึงว่า ราคาได้ขึ้นมาแล้ว และมีการพักตัว แล้วเกิดรูปแบบราคาต่อเนื่อง นั่นแปลว่า ใครที่ลืงเล็ ไร้ะเมื่อสัญญาณเกิดแล้ว จะตามน้ำ ก็ถือว่าไม่ผิด ไม่เข้าใจ หรือ ต่อให้วันนี้ ไม่ขึ้น จะนิ่งๆ แต่ไม่ต่ำกว่า Stop Loss ซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่เหนือเมฆก็ได้บอกแล้วว่า ถือไว้ การซื้อ อาจไม่หวัง การได้กำไรในวัน ต้องถือหุ้นเป็น